

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa quý vị cử tri!

Tôi tên là: **NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG.**

Sinh ngày: 14/10/1995 tại Thái Nguyên.

Chỗ ở hiện nay: Ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa Dân tộc thiểu số Việt Nam.

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên.

Nơi công tác: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân – Hội Nông dân tỉnh Bình Phước.

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể bà con cử tri!

Sau 4 năm học tập chuyên ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, tôi về công tác tại Tỉnh đoàn Bình Phước từ năm 2017 – 2019. Từ năm 2019 đến nay, tôi công tác tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước. Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để thực hiện thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, đề hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Thứ hai: Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cử tri đã nghe và xem bài phát biểu của tôi. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan MTTQVN đã tổ chức cuộc gặp gỡ hết sức quý báu này.

Xin chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!